



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ

.....

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑) พิจารณาจากประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม	สอบสัมภาษณ์	วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	๐๐๑ ถึง ๐๐๓
๒) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ			

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

จ) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวญาณิ คาลัยมณี	
๐๐๒	นางสาวจันทร์จิรา นกสี	
๐๐๓	นางสาวสุจิตรา สอนทรัพย์	